



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๕ เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

ด้วยกรมการจัดหางานแจ้งว่า ได้ออกประกาศคณะกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๕ โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงาน โดยคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด คณะกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จึงมีประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๕ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ดังนี้

๑. ลักษณะอาชีพและประเภทกิจการ ๑. เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ โควตาผู้สอบผ่าน ๑,๑๐๐ คน

๒. ก่อสร้าง โควตาผู้สอบผ่าน ๑,๑๐๐ คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย/หญิง กรณีสมัครประเภทกิจกรรมการเกษตร/ปศุสัตว์

เพศชาย กรณีสมัครประเภทกิจการก่อสร้าง

อายุ ๑๘ - ๓๕ ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำความผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคง ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเคยกระทำความผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-๑ หรือ E-๑๐ หรือ วีซ่า E-๙ และ E-๑๐ รวมกัน ๕ ปี หรือมากกว่า ๕ ปีขึ้นไป

๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน ๒ ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน ๒ ใบ รูปถ่ายสีขนาด ๑.๕ นิ้ว (๓.๕ x ๔.๕ เซนติเมตร) ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๓ ใบ

๔. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ จ่ายในวันสมัคร ๘๐๐ บาท

๕. กำหนดการรับสมัครสอบ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (จำนวน ๓ วัน)

๖. สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ (๑) ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพฯ ณ อาคารเดอะฮับ ริงสิต ชั้น ๓ บริเวณศูนย์การค้าเซียร์ริงสิต ตั้งอยู่ที่ ๙๙ หมู่ที่ ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (๒) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (๓) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าดีคคอมเพล็กซ์อุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑/๒๙ ถนนอุดรสุขุม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (๔) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ถนนวิชัยดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

\*\*\*\*\* การลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน ให้คนงานที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ลงทะเบียนเพื่อเลือกประเภทกิจการ ศูนย์ที่จะสมัคร และวันที่ที่จะสมัครได้ที่ [toea.doe.go.th](http://toea.doe.go.th) โดยไม่ต้องใส่ [www](http://www). ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

หากผู้สนใจสมัครทดสอบเพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕ ๒๐๖๒๒๖-๘ ต่อ ๑๖

.....